



MỘT SỐ LƯU Ý KHI THAM GIA GIAO THÔNG DỊP NGHỈ LỄ 30/4 - 01/5

KIỂM TRA PHƯƠNG TIỆN TRƯỚC KHI THAM GIA GIAO THÔNG

Để có một chuyến đi an toàn, người dân cần kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện định kỳ, bảo đảm phương tiện của mình hoạt động ổn định khi đi liên tục trên hành trình dài và phải đủ điều kiện về ATKT và bảo vệ môi trường.



LỰA CHỌN THỜI GIAN VÀ TUYẾN ĐƯỜNG HỢP LÝ

Hạn chế lưu thông qua các tuyến đường, khu vực có mật độ phương tiện tham gia giao thông đông vào những khung giờ cao điểm, đặc biệt những ngày đầu và cuối kỳ nghỉ lễ.



CHẤP HÀNH NGHIÊM CẤP QUY ĐỊNH CỦA LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy tắc, quy định của Luật giao thông đường bộ: Không phóng nhanh, vượt ẩu; tuân thủ quy định về tốc độ, tránh vượt, đi đúng phần đường, làn đường; tuyệt đối không sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khi điều khiển phương tiện; chấp hành các quy định về dừng, đỗ xe và quay đầu xe; không chở hàng quá khổ, quá tải và số lượng khách theo quy định; phải đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng quy cách (đối với người đi mô tô, xe gắn máy).

XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KHI GẶP SỰ CỐ TRÊN ĐƯỜNG

Khi gặp sự cố, hãy di chuyển phương tiện vào vị trí an toàn nhất có thể, đặt cảnh báo từ xa báo hiệu cho các phương tiện khác biết và liên hệ với lực lượng chức năng, lực lượng cứu hộ để được hỗ trợ kịp thời.

Khi có thông tin về tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông... hoặc phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông, người dân có thể liên hệ về Công an tỉnh Bắc Giang để tiếp nhận và xử lý thông tin, vụ việc được nhanh chóng:

- Số điện thoại đường dây nóng Công an tỉnh Bắc Giang: **02043.854.328**
- Fanpage FB: **Công an tỉnh Bắc Giang**
- Zalo: **Công an tỉnh Bắc Giang**
- Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Giang: **conganbacgiang.gov.vn**
- Trực ban phòng CSGT: **02043.854.789**



Facebook
Công an tỉnh Bắc Giang



Zalo
Công an tỉnh Bắc Giang

An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người. Chấp hành Luật giao thông là thể hiện nét đẹp văn hoá của người tham gia giao thông góp phần giữ gìn bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Kính chúc mọi người có kỳ nghỉ lễ an toàn, vui vẻ và hạnh phúc!